

HƯỚNG TỚI CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026**HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ****Trách nhiệm của thành viên tổ chức phụ trách bầu cử và việc sử dụng con dấu**

■ Ông Nông Trung Đồn ở huyện Lục Yên hỏi: Trách nhiệm của thành viên tổ chức phụ trách bầu cử được quy định như thế nào? Các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương được sử dụng con dấu như thế nào?

Trả lời:

Người đứng đầu tổ chức phụ trách bầu cử phân công, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể đối với từng thành viên trong quá trình thực hiện công tác bầu cử.

Thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử có trách nhiệm tham gia đầy đủ việc tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện công tác bầu cử; nắm vững và thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; công tâm, khách quan, trung thực trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao, các thành viên tổ chức phụ trách bầu cử phải trao đổi, hội ý công việc, đánh giá rút kinh nghiệm về những công việc đã thực hiện của mỗi thành viên; người đứng đầu tổ chức phụ trách bầu cử chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các thành viên thực hiện những công việc còn tồn đọng và phân công các thành viên thực hiện các công việc tiếp theo của tổ chức phụ trách bầu cử theo tiến độ thực hiện công tác bầu cử.

Trong ngày bầu cử, các thành viên tổ chức phụ trách bầu cử phải đeo phù hiệu của tổ chức phụ trách bầu cử cấp mình.

Các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương được sử dụng con dấu như thế nào?

Trong quá trình tổ chức, thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương được cấp và sử dụng thống nhất các con dấu theo mẫu do Hội đồng Bầu cử quốc gia quy định (theo Mẫu số 41/HĐBC tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18 tháng 01 năm 2021). Các mẫu dấu này đã được thiết kế để dùng ổn định, lâu dài trong tất cả các cuộc bầu cử để tiết kiệm chi phí và đã được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 (năm 2016). Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm chuẩn bị các con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử ở cấp mình; ủy ban nhân dân cấp xã chuẩn bị con dấu của tổ bầu cử và con dấu "Đã bỏ phiếu" để bàn giao cho các tổ chức phụ trách bầu cử tương ứng.

Do đó, các con dấu đã được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 nếu vẫn trong tình trạng sử dụng tốt và các thông tin về đơn vị hành chính có liên quan (tên loại, tên gọi) không có sự thay đổi, điều chỉnh thì vẫn được sử dụng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các tổ chức phụ trách bầu cử có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về quản lý và sử dụng con dấu.

B.T

Phường Đồng Tâm sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

Đảng ủy phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái vừa sơ kết 5 năm triển khai và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ phường Đồng Tâm được gắn với chủ đề hàng năm và được tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt 96%. Sau học tập, tỷ lệ cá nhân xây dựng bản cam kết thực hiện hàng năm đạt 98%. Qua đó, đã có sự chuyển biến ngay từ cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt từ phường đến các tổ dân phố, các tổ chức chính trị - xã hội. Cán bộ và nhân dân nêu cao tinh thần đấu tranh phê và tự phê bình, tạo sự đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, tổ dân phố và tạo sự đồng thuận cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, trong điều hành của cấp ủy, chính quyền và sự

đồng thuận của nhân dân. Việc thực Chỉ thị 05 được gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI, khóa XII) của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị theo chủ đề từng năm. Các chi bộ, cá nhân đảng ký xây dựng 19 mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập làm theo; trong đó, 1 mô hình và 1 điển hình cấp tỉnh; 10 mô hình, điển hình cấp thành phố và 7 mô hình tập thể, cá nhân đảng ký cấp phường...

Nhân dịp này, Đảng ủy phường Đồng Tâm khen thưởng 21 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giai đoạn (2016 - 2020).

MINH CHÍNH - THANH NGHỊ
(Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)

Giới Phiên cụ thể hóa nghị quyết của Đảng

Giới Phiên là một trong 3 xã thuộc thành phố Yên Bái đang phấn đấu trong nhiệm kỳ trở thành phường. Với cách làm hay, sáng tạo, quyết tâm tạo sự chuyển biến mang tính đột phá, Đảng bộ xã Giới Phiên đã và đang phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế địa phương.

Ngay khi bắt tay vào thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Giới Phiên đã xác định phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt của đời sống xã hội là nhiệm vụ quan trọng, then chốt hàng đầu. Đảng bộ xã đã nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp trong phát triển kinh tế; vận động nhân dân tích cực tham gia sản xuất; tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh trên địa bàn đầu tư mở rộng quy mô, chất lượng; đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách đạt 25 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 110 tỷ đồng; duy trì và mở rộng quy mô 2 làng nghề miến đao và làng đào, cây cảnh... Do vậy, dù mới đi vào hoạt động từ năm 2019, Hợp tác xã (HTX) Miến dong Giới Phiên Giáp Hậu ở thôn Ngòi Đông hiện đang là mô hình kinh doanh hoạt động mang lại hiệu quả tích cực. Chị Nguyễn Thị Thúy Hậu - thành viên HTX chia sẻ: "Trước đây, HTX chỉ là hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ nhưng được sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự nỗ lực của người dân trong thôn, đến nay, HTX đã có 8 thành viên tham gia. Thời điểm này, các thành viên trong HTX đang tập trung chế nan, đan phen cho một vụ miến mới và trung bình mỗi năm sản xuất từ 30 - 40 tấn miến dong. Nhằm sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhiều đối tượng khách hàng, HTX đã đầu tư bể chứa, bể lọc bột hiện đại và sản phẩm bằng khung thép đạt tiêu chuẩn với 2 loại miến được khách hàng tin tưởng, ưa chuộng là miến đỏ xanh và miến dong. Đặc biệt, sản phẩm miến dong đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao".



Nông dân xã Giới Phiên chế biến miến dong.

Cùng với khuyến khích người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập để hoàn thành mục tiêu phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 0,55%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82%, lao động được cấp văn bằng, chứng chỉ hàng năm đạt 1.427 người... Đảng bộ xã Giới Phiên còn quan tâm, chăm lo thực hiện công tác an sinh xã hội, tạo sinh kế, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người dân, đặc biệt là người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở có điều kiện sửa chữa, làm mới căn nhà. Từng sống trong căn nhà gỗ đã cũ, luôn bất an vì nhà có thể sập đổ bất cứ lúc nào, bà Nguyễn Thị An ở thôn Tiễn Phong vui mừng khôn xiết khi đang được sống trong căn nhà mới, khang trang, rộng rãi hơn 100 m², trị giá trên 200 triệu đồng. Bên cạnh sự nỗ lực của gia đình, không thể không kể đến sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, huy động các nguồn lực xã hội hóa. Trong đó, UBND thành phố hỗ trợ gia đình bà An 40 triệu đồng theo Đề án Hỗ trợ nhà ở cho người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở; cấp ủy, chính quyền xã Giới Phiên vận động người dân trong thôn và doanh nghiệp đóng góp 5 triệu đồng và 50 ngày công cùng nhiều vật liệu xây dựng. Không những vậy, gia đình bà An còn được hỗ trợ 1 cặp bò để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Đồng chí Nguyễn Văn Giáp - Bí thư Đảng ủy xã Giới Phiên cho biết: "Ngay từ những tháng đầu của nhiệm

kỳ mới, Đảng bộ xã khẩn trương tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và đông đảo nhân dân. Trong đó, chú trọng xây dựng các mô hình, công trình, phần việc có tính cộng đồng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của thành phố trong giai đoạn mới. Riêng tháng 1/2021, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của xã đã đạt 6 tỷ đồng; duy trì ổn định sản xuất của 2 HTX miến đao về số lượng và chất lượng sản phẩm. Các ngành nghề: sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm từ kim loại, đồ mộc dân dụng, chế biến gỗ... đều phát triển tốt; việc chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng người có công được đảm bảo, nhân dân phấn khởi, thi đua lao động sản xuất".

Những kết quả cụ thể trong phát triển kinh tế, xã hội của xã Giới Phiên trong những tháng đầu của năm đầu nhiệm kỳ mới đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ và tạo động lực để địa phương thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra với quyết tâm xây dựng xã Giới Phiên sớm thành phường, mang đặc trưng của đô thị "xanh, bản sắc và hạnh phúc". Từ đó, góp phần cùng Đảng bộ thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II và hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MAI LINH